

(1) ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และหลักสูตร

ในปี พ.ศ. 2527 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีการเปลี่ยนแปลงบางมาตรา เพื่อให้วิทยาลัยครูมีความสมบูรณ์และปฏิบัติการสนองความต้องการของสังคมได้กว้างขึ้น สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงลักษณะหนึ่งในมาตรา 5 คือ ให้วิทยาลัยครูจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ นอกเหนือจากการผลิตสาขาครูได้ คณะวิทยาการจัดการจึงก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2528 โดยการแบ่งการบริหารออกเป็นภาควิชาต่าง ๆ

ในปี พ.ศ.2528 ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ได้เริ่มเปิดสอนนักศึกษา ระดับอนุปริญญา วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ (อ.ศศ.)

ในปี พ.ศ.2534 ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ได้เริ่มเปิดสอนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ศศ.บ.) เป็นปีแรก

เดือนพฤศจิกายน 2542 นำรูปแบบการบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใช้ โดยใช้ชื่อว่า โปรแกรมวิชาการประชาสัมพันธ์

สืบเนื่องจากโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานักศึกษานิเทศศาสตร์ให้เป็นผู้ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และเป็นทางเลือกใหม่ในการศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2545/2546 (1 ตุลาคม 2545 – 30 กันยายน 2546) โปรแกรมวิชาฯ จึงได้ขออนุมัติงบประมาณในการจัดทำห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ และได้รับงบประมาณในการจัดสร้างห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) เป็นเงิน 2,640,400 บาท เพื่อพัฒนานักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้เป็นศูนย์ในการผลิตสื่อโทรทัศน์ ใช้ประกอบการเรียนการสอน การประกวดแข่งขันต่าง ๆ รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นผู้นำของสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสู่สังคมและท้องถิ่น

ในปีการศึกษา 2546 โปรแกรมวิชาฯ ได้เปิดสอนสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยเปิดรับนักศึกษาภาค กศ.พป. (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) และต่อมาในปีการศึกษา 2548 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)

ในปีการศึกษา 2546 โปรแกรมวิชาฯ ได้เปิดสอนสาขาการโฆษณา โดยเปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.พป.รุ่นแรก และต่อมา ปีการศึกษา 2549 ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)

ต่อมาในปีการศึกษา 2555 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร จากศิลปศาสตรบัณฑิต เป็นนิเทศศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2552) ในปี พ.ศ. 2555 โดย สกอ.รับทราบ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 และเปิดสอนใน 2 กลุ่มวิชา/แขนงวิชา ประกอบด้วย กลุ่มวิชาการ ประชาสัมพันธ์ และกลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รับนักศึกษารุ่นแรก กลุ่มวิชาละ 2 หมู่เรียน

ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีนโยบายให้เปลี่ยนจากโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ เป็นสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และเปิดรับนักศึกษาในกลุ่มวิชาละ 1 หมู่เรียน

และในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นไปในทางเดียวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน โดยสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ สมอ. 08 ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 5 มีนาคม 2559 การปรับปรุงแก้ไขเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 2558 อาจารย์ประจำหลักสูตร มีจำนวน 6 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเฉพาะหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว

ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานขั้นต่ำตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกรอบคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของท้องถิ่น

ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)

ชื่อย่อ (ไทย) : นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B. Com. Arts (Communication Arts)

วิชาเอก/กลุ่ม/แขนง

การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ประเภทปริญญาตรีทางวิชาการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

รหัสหลักสูตร 25551471104414